

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา นลากบง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการชี้แนะ ปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวกิจ ศรีปัดถา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้ำ กรรมการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านได้ให้ความเมตตาในการสอบ และกรุณาตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น และขอกราบรำลึกถึงพระคุณของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์ ที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และกำลังใจแก่ลูกศิษย์อยู่เสมอ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนดีเด่นทั้งสองโรงเรียนที่ให้แนวคิดเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย จนได้เครื่องมือคุณภาพสำหรับการวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอกราบบูชาพระคุณ คุณพ่อสมศักดิ์ - คุณแม่บานเย็น ภาคนาม ผู้ให้กำเนิดและเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง คอยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และคอยเฝ้าดูความสำเร็จของลูกทำให้ลูกมีร่างกาย แรงใจ ที่จะนำความสำเร็จมาเพื่อท่าน และขอบคุณ คุณวาสนา ภาคนาม นางสาวอรุณสิริ ภาคนาม และ ด.ช.ศิริศักดิ์ ภาคนาม ผู้เป็นภรรยาและบุตร ที่อยู่เคียงข้าง คอยให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันจนวิทยานิพนธ์สำเร็จ ขอขอบคุณญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอ คุณค่าทั้งหลายที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแต่บิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ชีวิต สติปัญญา และจริยธรรมอันเป็นเครื่องชี้นำและเสริมสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แก่ผู้วิจัย

ทินกร ภาคนาม

วิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นภาวะผู้นำ
เชิงปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2555